



สาร

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  
เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน  
วันอังคารที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

.....

ในโอกาสที่กรมการพัฒนาชุมชนก้าวอย่างอย่างมั่นคงเข้าสู่ปีที่ ๕๘ และพร้อมกับที่ทรงพระกรุณา มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ผมมาดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน คนที่ ๒๙ ซึ่งเป็นกรมฯ ที่มีความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากของประชาชน ผมขอส่ง ความปรารถนาดีและความชื่นชมมายังนักพัฒนาชุมชน ผู้นำองค์กร เครือข่าย และข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ได้มีความมุ่งมั่น พุ้มเทแรงกาย แรงใจในการทำงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ

รัฐบาลมีเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน และกระทรวงมหาดไทยได้กำหนด เป็นคำขวัญที่สำคัญ และเข้าใจง่าย ๆ คือ “**บำบัดทุกข์ บำรุงสุข**” ทั้งนี้ จากการทำงานหนักที่ผ่านมา ตลอด ๕๗ ปี กรมการพัฒนาชุมชนได้รับการยอมรับจากรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย โดยมอบหมาย ภารกิจสำคัญอยู่เสมอเช่น การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งกรมฯ ได้ศึกษาโดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ทำให้มีความง่าย ทำหาย และเป็นไปได้ในการปฏิบัติ เพื่อให้บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องในงานพัฒนาชุมชน ใช้เป็นกรอบทิศทางในการปฏิบัติงานและตั้งเป้าหมาย โดยการกำหนดวิสัยทัศน์ของกรมการพัฒนาชุมชนว่า **เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้ ในปี ๒๕๖๕** โดยสามารถกำหนดขั้นตอนและรูปแบบ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม กล่าวคือ

ขั้นตอนแรก เน้นเป้าหมายบุคคลและครัวเรือน โดยการสร้างสัมมาชีพในทุกพื้นที่ชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้ลดการพึ่งพา ละความฟุ่มเฟือย ละเลิกอบายมุข เพื่อให้พี่น้อง ประชาชนสามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สามารถพึ่งพาตนเองได้ในระบบเศรษฐกิจฐานราก ของชุมชน

ขั้นตอนที่สอง ส่งเสริมพี่น้องประชาชน ให้สามารถรวมกลุ่มในรูปแบบต่างๆ ของชุมชน เช่น สมาชิกโอท็อป หมู่บ้านโอท็อปนวัตวิถี วิสาหกิจชุมชน เอสเอ็มอี หรือการรวมตัวในรูปแบบ ของสหกรณ์ต่างๆ เพื่อให้เกิดพลัง ในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการประกอบอาชีพเป็นธุรกิจ ของชุมชน ในลักษณะรวมซื้อรวมขาย ก่อให้เกิดกลไกของชุมชน ที่จะดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจ ให้หมุนเวียน และกระจายรายได้กลับสู่ชุมชน

(๒)

ขั้นตอนที่สาม มุ่งเน้นร่วมมือกันในรูปแบบเครือข่าย ในรูปแบบของวิสาหกิจเพื่อสังคม ซึ่งเป็นงานที่  
กรมการพัฒนาชุมชนได้ริเริ่มไว้ในรูปแบบบริษัทประชารัฐรักสามัคคี จำกัด ในทุกจังหวัด  
มาเป็นเวลากว่า ๒ ปีแล้ว ทั้งนี้ เพื่อทำให้เกิดพลังเศรษฐกิจฐานรากที่เกิดการกระตุ้นให้มากขึ้น  
โดยการร่วมมือ ร่วมทุนและร่วมค้า กับผู้ประกอบการต่างๆ ทั้งในและนอกพื้นที่ชุมชน โดยปรับกิจกรรมต่างๆ  
ที่เกิดขึ้นในชุมชน เพื่อยกระดับให้เป็นรูปแบบของกิจการเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อเนื่อง

โดยสรุป งานพัฒนาชุมชน ขึ้นอยู่กับประชาชนเป็นสำคัญ ต้องมุ่งเน้นให้ประชาชนเกิดความริเริ่ม  
ในกิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง เพราะจะรู้ความต้องการของตนเอง ประชาชนต้องเข้ามามีส่วนร่วม  
ในกระบวนการพัฒนาทุกขั้นตอน จึงจะสามารถพึ่งพาตนเองได้ และประชาชนต้องมีส่วนเกี่ยวข้อง  
รับผิดชอบ จึงจะมีความสำนึกในความเป็นเจ้าของ เกิดความภาคภูมิใจในตนและชุมชน ซึ่งอาจ  
กล่าวได้ว่า นักพัฒนาชุมชนทั้งหลาย ผู้นำกลุ่มองค์กร ผู้นำเครือข่าย ตลอดจนข้าราชการ เจ้าหน้าที่  
และพนักงาน ต้องทำงานร่วมกับประชาชนโดยใกล้ชิด มีใช้ทำงานให้กับประชาชนเท่านั้น

ในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์  
ที่ท่านเคารพนับถือ และเดชะพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินท  
รมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดคุ้มครองอำนวยพรให้ท่าน และครอบครัว จงประสบ  
แต่ความสุข มีกำลังกายกำลังใจที่เข้มแข็ง มีสติปัญญาที่เฉียบแหลม พร้อมปฏิบัติงานร่วมกับประชาชน  
และเป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนตลอดไป



(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

๑ ตุลาคม ๒๕๖๒